

รู้ไว้ไกลไทย

ตอน "กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"

รู้ไว้ไกลไทยในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงนิยามของคำว่า "การเรียไร" และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรียไรกันไปแล้ว ในครั้งนี้ เราจะมาพูดถึงหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ในฐานะที่เป็นกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

1. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่



ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียไร ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พ.ศ. 2487 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 มติคณะรัฐมนตรี และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี



ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ในกรณีที่มีการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดชอบทางวินัยด้วย (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556)

2. คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ มีหน้าที่



สอดส่องดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียไร และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุย หรือปรึกษาหารือถึงประเด็นความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตประพฤติดังกล่าวจากกรณีการเรียไรที่อาจจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่ข้าราชการมีความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าเป็นการเรียไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น



เมื่อรู้หน้าที่ของตนแล้ว ผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะคร้าบ และในตอนต่อไปเราจะพูดถึงกรณีศึกษาการเรียไรรูปแบบใดที่สามารถทำการเรียไรได้ และรูปแบบใด ไม่สามารถทำการเรียไรได้ ซึ่งอาจมีบทลงโทษร้ายแรงถึงจำคุกด้วยนะคร้าบ